

## ทำทางการถ่ายรูป...บอกนิสัยคุณได้

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.พ. 2552

เอามาฝากค่ะ...หลายๆคนชอบถ่ายภาพเก็บเอาไว้ดูยามเหงาๆ คุณล่ะเคยไหม ถ้าเคยลองมาสังเกตดูว่าสภาพที่เราแอคชั่นท่าไหนเป็นท่าประจำของเรา แบบว่าถ่ายรูปทีไรจะต้องจัดภาพ หาท่าที่คิดว่าเท่ที่สุด เพื่อให้ได้ภาพออกมาสวยสุดใจ จนเป็นเอกลักษณ์นะ เริ่มสังเกตตัวเอง และคนใกล้ตัวก่อนที่จะนับ 1...2...3...แชะ....!!! ท่าทางต่าง ๆ เวลาคุณแอคชั่นอยู่หน้ากล้องสามารถทายนิสัยได้ด้วยละ แลว่าคุณ...มีนิสัยอย่างไร เอา...ดูจากคำทำนายเรว



### เอามือกอดอก

คนที่ถ่ายรูป แล้วชอบเอามือกอดอก มักจะเป็นคนชอบเสียง ชอบความท้าทาย และใช้เงินฟุ่มเฟือย แต่ถ้ามีความรักและจะระมัดระวังตัวมาก จะพยายามทะนุถนอมความรักที่มี เป็นอย่างดี จึงทำให้สัมพันธ์ภาพนั้นยืนยาว และมีความมั่นคง

### นั่งไขว่ห้าง

คนคนนี้จะรักศักดิ์ศรีมากทีเดียว มีความซื่อสัตย์ และเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับ เอาใจใส่ และชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา คุณจะมองหาคำแนะนำดี ๆ ได้จากคนแบบนี้

### ทำหน้าทะเล้นเด๋อตา

คนที่ชอบแกล้งทำขี้เล่น เวลาถ่ายรูปเป็นคน ที่ค่อนข้างอ่อนไหว ขี้อาย แต่ขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ขัน ชอบทำให้ผู้อื่นหัวเราะอยู่เสมอ จะไม่ชอบอยู่ท่ามกลาง คนแปลกหน้ามาก ๆ ถ้าให้เลือกได้ จะเลือกสนทนาปาร์ตี้แบบอบอุ่น กับเพื่อนสนิทไม่ก็คนมากกว่า

### วางมือไว้ที่หลังศีรษะ

ท่าแอคชั่นท่าพิเศษนี้ เป็นของคนที่ชอบสนุกสนาน ไม่แคร์อะไรทั้งนั้น ไม่ชอบพิธีการ ใช้ชีวิตเรียบง่าย ชอบทำอะไรประหลาด ๆ ให้คนอื่นแปลกใจอยู่เสมอ เมื่อเวลามีทุกข์ หรือมีเรื่องไม่สบายใจ ก็จะขอคำแนะนำจากเพื่อน ยิ่งเป็นเพื่อนสนิทด้วยแล้ว จะปฏิบัติตามคำแนะนำนั้น อย่างเชื่อใจที่เดียว

### ชอบหันไปหน้าด้านข้าง เข้าหากล้อง

คนที่ชอบถ่ายรูป โดยเอาไปหน้าด้านข้างเข้าหากล้องนั้น เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง หนักแน่น ไม่หวั่นไหวที่จะแก้ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคตลอดเวลา เก็บรักษาของเป็นอย่างดี และไม่ยอมเสียผลประโยชน์ ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย

## ยิ้มเห็นฟันนิดหน่อย

ถ้าชอบถ่ายรูปในลักษณะนี้ คือจะยิ้มกว้างอย่างเต็มที่ แต่จะโชว์ให้เห็นฟันเพียงเล็กน้อย แสดงว่าเป็นคนชอบเขาสมาคม สันสรรดกับผู้อื่น เขากับคนใตงาย เฉลียงฉลาดเฉียบแหลม และมักจะมีไอเดียดี ๆ ให้ผู้อื่นเสมอ

## ถ่ายรูปที่ไร เป็นได้ยิ้มกว้างทุกที

คนที่ถ่ายรูปแล้วชอบยิ้มโชว์ฟัน ทำท่าเร็งว่าสุดขีดนั้น ที่จริงแล้ว เป็นคนที่ชอบเก็บงำความรู้สึก เมื่อมีปัญหาอะไร ก็ไม่ยอมให้ใครมารู้ ช่วยแก้ปัญหาด้วย เรียกได้ว่าไม่ยอมให้ผู้อื่นไม่สบายใจ ในเรื่องของตนเอง จะพยายามแก้ไขปัญหา อย่างสุดความสามารถด้วยตนเอง ถึงแม่ว่าจะรู้สึกแย้สักแค่ไหนก็ตาม แต่ในทางกลับกัน ถ้าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ ก็จะรีบเข้าไปช่วยทันที

## เอามือจับที่คาง

ท่าแอ็คชั่นถ่ายรูปทำนี้ เป็นของคนที่มีอารมณ์ศิลปิน อ่อนไหว เมื่อชอบอะไรก็ตามจะทุ่มจนสุดตัว เมื่อรักใคร่ก็รักสุดชีวิต และเมื่อเกลียดจะเกลียดแทบขาดใจ ถ้ามีเงินทองอยู่ในมือ ก็จะใช้จ่ายอย่างไม่เสียดาย ไม่มีการวางแผนไว้เพื่อวันข้างหน้า แต่ใช้ชีวิตวันนี้ให้คุ้มที่สุด

แม่น..ไม่แม่นอย่างไร...อย่าลืมส่งข่าวละกัน...ไปละ

ด้วยความปรารถนาดี /จิราภรณ์ หอมกลิ่น

